



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 475/2553

11 สิงหาคม 2553

## ไทยจับมือประชาคมอาเซียน ร่วมหาแนวทางแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อข้าว พร้อมยกระดับการผลิตและอุตสาหกรรมข้าวไทยให้ป็นผู้นำด้านการค้าข้าวของโลก

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Thai Rice Conference and Exhibition 2010 ภายใต้ชื่องาน ข้าวไทย ก้าวไกล สร้างสายใยสู่อาเซียน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ผลกระทบจากภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่มีต่อข้าว ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ดูแลเรื่องการผลิตข้าวของประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ยัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อปากท้องของคนทั่วโลก โดยประเทศไทยปลูกข้าวเพื่อรองรับทั้งในส่วนของ การบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าไทยเป็นประเทศผู้นำอันดับหนึ่ง ในด้านการค้าข้าวของโลก แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับผลกระทบจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่มีต่อข้าว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยธรรมชาติรวมถึงความเสียหายจากโรคและศัตรูพืช จึงได้มีการหารือและขอความร่วมมือทางด้านอาหารร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกสาม เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

สำหรับความร่วมมือทางด้านอาหารร่วมกันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยทำให้เกิดแนวร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก โดยเบื้องต้นมีเป้าหมายที่จะเปิดเสรีการค้า และการลงทุนให้ครบทุกประเทศทั้งอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ ภายในปี 2558 ซึ่งแน่นอนว่าข้าวเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ถูกจับตามองและให้ความสำคัญเป็นพิเศษจากทั่วโลก เพราะ กลุ่มประเทศอาเซียนมีบทบาทที่สำคัญต่อการค้าและอุตสาหกรรมข้าวของโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยสามารถตอบสนองความต้องการข้าวในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี แสดงถึงความพร้อมและสถานะความเป็นผู้นำในตลาดข้าวอย่างแท้จริง

“ในฐานะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านการค้าข้าวมาตลอดประมาณ 30 ปี และมีวิทยาการองค์ความรู้ในเรื่องข้าวที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน จึงสมควรอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะแสดงบทบาทความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดความร่วมมือขึ้นภายในอุตสาหกรรมข้าวของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของภาคการผลิต การแปรรูป หรือการค้า ซึ่งไทยเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำได้ ความคิดที่รุดหน้าในวันนี้ของอุตสาหกรรมข้าวไทย เป็นตัวอย่างที่ดีที่อุตสาหกรรมอื่นๆ จะได้นำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าถ้าทุกภาคส่วนทุกอุตสาหกรรม สามารถเดินหน้าไปด้วยตนเองได้อย่างเข้มแข็งเช่นอุตสาหกรรมข้าว ประเทศไทยและเศรษฐกิจไทยก็จะเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งมั่นคง” นายธีระ กล่าว